



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

SÁNG NAY, NGÀY 10/7

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

■ Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI



Đại biểu HĐND tỉnh, tổ Hưng Hà thảo luận tại tổ.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng nay, ngày 10/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà

6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Thái Bình; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI. HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh, trong đó

có các tờ trình về: Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Ban hành chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, năm học 2020 - 2021.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau đó, các đại biểu chia tổ thảo luận và đăng ký nội dung phát biểu thảo luận tại hội trường vào ngày 11/7.

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN - NGUYỄN HINH

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ đề ra

Sáng ngày 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm, các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT); bưu chính, viễn thông; thông tin, báo chí, xuất bản; công tác thanh tra, kiểm tra được Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức

độ 3, 4 đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ đề ra theo lộ trình của tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được tăng cường. Mạng văn phòng điện tử liên thông tiếp tục được duy trì ổn định, đã có 25.594 văn bản được ký số trong 43.953 văn bản gửi liên thông. Hoàn thành kết nối chính thức hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông với trực văn bản quốc gia. Lập đề án chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 tỉnh Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG



Cán bộ Trung tâm Truyền hình cáp Thái Bình kiểm tra kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

LỜI KÊU GỌI

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan trung ương đóng tại địa phương; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Thái Bình có trên 52.000 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có trên 32.000 người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, gần 30.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nghi phạm nhiễm chất độc hóa học da cam/Đioxin, trên 5.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước. Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đông, điều kiện ngân sách của tỉnh có hạn, hiện nay còn nhiều đối tượng người có công vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. (Xem tiếp trang 4)

● THÀNH PHỐ

Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 16.802 tỷ đồng

Chiều ngày 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 16.802 tỷ đồng, tăng 3,23% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 789 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, bằng 84,9% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh được

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

● VŨ THƯ

Công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao

Sáng ngày 9/7, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1641 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Hưng Phúc.

Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 36.457m², bao gồm các công trình ao nuôi, bể nuôi cá, bể xử lý nước thải, diện tích trồng rau xanh... tại thôn Hội Kê, xã Hồng Lý (Vũ Thư). Dự án có tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ đồng, mục tiêu hoạt động của dự án là nuôi cá các loại với công suất 82 tấn cá thương phẩm/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai, tiến độ, hoạt động của dự án, việc phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn hành lang để điều, phòng, chống thiên tai.

Dự án xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động sẽ góp phần khai thác tối đa lợi thế tài nguyên đất đai của xã Hồng Lý để tạo nguồn thu hiệu quả cho doanh nghiệp đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

QUỲNH LƯU

Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

(Xem trang 2)



Nông dân thôn Việt Hùng, xã Việt Thuận (Vũ Thư) đầu tư máy cấy góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.

▶ THÁI THUY

Đã gieo cấy 9.000ha lúa mùa

Tính đến ngày 9/7, huyện Thái Thuy đã gieo cấy 9.000ha lúa mùa, chiếm gần 70% tổng diện tích gieo cấy. Các diện tích lúa mùa còn lại đang được người dân tập trung gieo cấy, phần đầu hoàn thành trước ngày 15/7.



Nông dân huyện Thái Thuy cấy lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 13.600ha lúa, cơ cấu giống gồm: nhóm lúa năng suất chiếm 55%, nhóm lúa chất lượng chiếm 30%, còn lại là giống lúa thuần.

Huyện Thái Thuy đang chỉ đạo các địa phương tích cực đôn đốc người dân tập trung gieo cấy hết diện tích còn lại theo khung thời vụ và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật về bón phân, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại lúa và phun trừ kịp thời, hiệu quả.

TRẦN TUẤN

▶ Tuyên truyền lưu động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7

Trong hai ngày 9 - 10/7, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Với chủ đề: "Đẩy lùi Covid-19 - Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại", đoàn tuyên truyền lưu động gồm các xe ô tô có gắn cờ, pa nô, áp phích đã diễu hành trên các tuyến đường giao thông liên xã trong tỉnh để tuyên truyền các thông điệp về dân số tới người dân. Trước đó, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại một số tuyến đường trực chính; phát tờ rơi và bản tin dân số Thái Bình... tại một số khu vực đông dân cư của các huyện, thành phố.

THU HOAI

Khẩn trương hoàn thành hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

(Xem trang 3)